

# SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม สุดแอดทีฟ! เดินหน้า ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพบัญชี MOU ร.ร. กองทัพบก อุปถัมภ์ เพชรบูรณ์วิทยาฯ ตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน และสังคมเข้มแข็งของชาติ



คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชรบูรณ์วิทยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ นายจิรวัดน์ ชัยจรูญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชรบูรณ์วิทยาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และนางรัชนิกรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ หัวหน้าระดับสายชั้นมัธยมศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ หอประชุมภายในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชรบูรณ์วิทยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งภายหลังจากลงนามความร่วมมือ ทางคณะบัญชียังได้จัดให้มีการอบรมทางวิชาการ “บัญชีครัวเรือน” เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานในการออมให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชรบูรณ์โดยมี อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ S-PAC คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชรบูรณ์วิทยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยให้ความสำคัญแก่การสร้างร่วมมือและจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพบัญชีและจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน อาทิ โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับจิตใจให้กับเยาวชน ให้มีความเข้าใจเอื้อเพื่อ และเห็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรอบรม

เป็นการเฉพาะสำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยจัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ร่วมกันในโอกาสต่อไปด้วย

#ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบัญชีSPU

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375

เว็บไซต์ <https://www.spu.ac.th/fac/account/>

หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ <https://www.facebook.com/accspu.bangkhen>

หรือเยี่ยมชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ <https://www.youtube.com/user/SPUFriends>